

# Tăng cường phòng, chống tai nạn đuối nước

Quảng Ninh là địa phương miền núi ven biển, có các bãi tắm tự nhiên cũng như nhiều sông, suối, hồ đập, bởi vậy mà luôn tiềm ẩn các nguy cơ về đuối nước, nhất là đối với đối tượng là trẻ em trong dịp hè. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các ngành, địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp phòng đuối nước, đặc biệt công tác dạy bơi đang được chú trọng nhằm trang bị cho các em kỹ năng cần thiết.



Lớp dạy bơi của Trường THCS Lê Quý Đôn, TX Quảng Yên trong dịp hè 2024.

Ngay từ khi kết thúc chương trình học ở trên lớp, các em học sinh bước vào kỳ nghỉ hè, Trường THCS Lê Quý Đôn, TX Quảng Yên đã khởi động lại lớp học dạy bơi và kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh tại bể bơi của nhà trường. Lớp học đã thu hút đông đảo học sinh của nhà trường và trẻ em của địa phương tham gia. Đối với những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhà trường phối hợp với các cơ quan, đoàn thể địa phương mở các lớp học bơi miễn phí để giúp các em có kỹ năng cần thiết, để khi tham gia vào các hoạt

động trong môi trường nước sẽ đảm bảo an toàn. Bà Nguyễn Thị Thu Hương ở khu 4, phường Yên Giang chia sẻ: Tôi thấy những lớp học bơi như thế này rất bổ ích vào dịp hè. Không chỉ giúp trang bị kiến thức về phòng chống đuối nước mà ở đây các con còn được rèn luyện về thể chất, thể lực, giúp tăng trưởng chiều cao rất tốt. Ngoài ra còn giúp các con tránh xa điện thoại, các trò chơi điện tử.

Với đặc thù địa bàn có nhiều ao đầm, kênh mương, TX Quảng Yên tiềm ẩn những nguy cơ dễ xảy ra tai nạn đuối nước cho trẻ em nhất là trong mùa hè, bởi khi thời tiết nắng nóng, các em được nghỉ học, tham gia vào nhiều hoạt động vui chơi tự do.

Ông Dương Văn Hào, Phó Chủ tịch UBND TX Quảng Yên chia sẻ: Từ năm 2021, thị xã đã xây dựng, triển khai Đề án tổ chức dạy bơi và kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh Tiểu học, THCS trên địa bàn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Để triển khai hiệu quả Đề án, bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, TX cũng quan tâm đầu tư cơ sở vật chất; đảm bảo kinh phí tổ chức dạy học bơi và kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh. Đến nay, TX Quảng Yên đã có 19 trường, đơn vị được trang bị bể bơi lắp ghép khung kim loại với tổng kinh phí lắp đặt trên 17,8 tỷ đồng. Trong đó từ năm 2023 đến nay, TX đã mở được 114 lớp bơi, trong đó có 40 lớp bơi miễn phí kinh phí 520 triệu đồng từ nguồn ngân sách địa phương.

Cùng với công tác dạy bơi, các xã, phường trên địa bàn TX Quảng Yên cũng rà soát lắp biển cấm, cảnh báo nguy hiểm và rào chắn tại các khu vực dễ xảy ra tai nạn thương tích, đuối nước.



Bãi tắm Bãi Cháy luôn thu hút đông đảo nhân dân và du khách dịp hè.

Quảng Ninh có bờ biển dài hơn 250km. Toàn tỉnh có 10/13 huyện, thị, thành phố tiếp giáp với biển (trong đó có 2 huyện đảo Cô Tô và Vân Đồn). Tổng diện tích các địa phương ven biển và vùng biển, đảo chiếm tới 72% diện tích. Với hệ thống sông ngòi dày đặc, nhiều hồ chứa nước lớn, bờ biển trải dài với nhiều bãi tắm, bãi triều, ao đầm là nơi lý tưởng cho các hoạt động bơi lội, nhất là vào dịp hè, học sinh được nghỉ học, thỏa sức vui chơi. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa, các em đang đối mặt với nguy cơ tai nạn đuối nước rất lớn. Vì vậy công tác dạy bơi và trang bị kiến thức an toàn trên môi trường nước cho trẻ em luôn là nhiệm vụ được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể quan tâm. Từ đầu năm đến nay, các địa phương đã triển khai được trên 230 lớp dạy bơi (tăng 60 lớp so với cả năm 2023), thu hút hơn 4.200 trẻ em tham gia.

Việc tổ chức các hoạt động hè cho học sinh trên địa bàn tỉnh cũng diễn ra sôi nổi, tạo môi trường gắn kết giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc quản

lý, giám sát, bảo vệ chăm sóc, giáo dục cho học sinh trong thời gian nghỉ hè để đảm bảo an toàn cho các em.

Theo thống kê của Bộ LĐ-TBXH, hằng năm nước ta có hơn 2.000 trẻ nhỏ tử vong do đuối nước. Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ trẻ nhỏ bị đuối nước khá cao. Còn tại Quảng Ninh từ đầu năm đến nay, đã xảy ra 12 vụ đuối nước, làm chết 14 trẻ em.

Để trẻ em có một kỳ nghỉ hè an toàn, bổ ích, cùng với sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền, ngành, đoàn thể thì mỗi gia đình cần quan tâm quản lý, giám sát chặt chẽ khi cho trẻ đi chơi ở những nơi có các bãi biển, sông, hồ, các khách sạn, khu nghỉ dưỡng có hồ bơi. Đồng thời tăng cường giáo dục kỹ năng sống, chủ động trang bị cho trẻ học kỹ năng bơi và xử lý các tình huống khi ở dưới nước.

Nguồn Báo Quảng Ninh